



ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรเกษตรกรสุขใจ วงเงินสินเชื่อเกษตรกร

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรเกษตรกรสุขใจ วงเงินสินเชื่อเกษตรกร
2	วงเงิน (Loan to value)	กำหนดวงเงินกู้ขึ้นสูงให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ชำระรายปี
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	MRR (*ตามประกาศธนาคาร)
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	เฉพาะต้นเงินที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด คิดดอกเบี้ยปรับในอัตรา MRR+3
8	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทางกฎหมาย	ไม่มี
9	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	-ธนาคารจะมีการทบทวนวงเงินและหลักประกันทุก 3 ปี -การใช้วงเงินสินเชื่อเกษตรกร ของบัตรเกษตรกรสุขใจ ท่านต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อร้านค้าด้วยทุกครั้ง
10	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ท่านสามารถเลือกทำประกันภัยได้ตามความสมัครใจ
11	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	หากไม่สามารถชำระหนี้บัตรเกษตรกรสุขใจ วงเงินสินเชื่อเกษตรกรที่ถึงกำหนดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นได้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นดอกเบี้ย 30 วัน (เป็นสิทธิพิเศษที่ธนาคารมอบให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนดเท่านั้น)
12	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือลูกค้าสามารถรับด้วยตนเองได้ที่สาขา
13	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	เมื่อท่านได้ชำระค่าวงเงินสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้วลูกค้าจะได้รับใบรับชำระหนี้เงินกู้จากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ เงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ เป็นต้น
14	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
15	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555 E-mail : contact@baac.or.th Website : www.baac.or.th



ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรเกษตรกรสุขใจ วงเงินสินเชื่อเกษตรกร

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	MRR (*ตามประกาศธนาคาร)
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	ไม่มี
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุเพิ่มเติมจาก Sales Sheet เดิม